

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 23 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 23 năm 2018.

1. Hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây: Kết quả từ mô hình VAR/ Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Hữu Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 6 – 9

Tóm tắt: Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý vĩ mô quan trọng với mục tiêu hàng đầu là ổn định giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Để phát huy hiệu quả điều hành các công cụ CSTT, các nhà hoạch định chính sách cần có đủ thông tin để có thể đánh giá được những ảnh hưởng, và tác động của các công cụ/ kênh truyền dẫn CSTT tới các mục tiêu CSTT. Nghiên cứu này sử dụng mô hình VAR để phân tích hiệu lực truyền dẫn CSTT ở Việt Nam; qua đó, góp phần soi rọi thêm thông tin, khẳng định và làm rõ vai trò, tác động của CSTT, đặc biệt là đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Nghiên cứu phản ánh quan điểm và kết quả nghiên cứu, phân tích của các tác giả, không đại diện cho bất kỳ quan điểm, định hướng chính sách của các cơ quan chủ quản.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Mô hình VAR; Hiệu lực truyền dẫn

2. Một số khó khăn về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giải pháp/ Đỗ Thị Nhân, Nguyễn Thị Minh Ngân, Nguyễn Ngọc Duy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 10 – 13

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số khó khăn về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Từ khóa: Giám định tư pháp; Tiền tệ, ngân hàng

3. Chính sách tiền tệ phi truyền thống: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam/ Chu Khánh Lâm// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 14 – 16

Tóm tắt: Đề tài “Chính sách tiền tệ phi truyền thống: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” do TS. Chu Khánh Lâm – Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng làm chủ nhiệm gồm những nội dung cơ bản sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách tiền tệ (CSTT) phi truyền thống. Chương 2: Kinh nghiệm điều hành CSTT phi truyền thống tại các quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Chương 3:

Điều hành CSTT của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và khuyến nghị về sử dụng CSTT phi truyền thống trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ phi truyền thống; Kinh nghiệm quốc tế

4. Cạnh tranh và ổn định hệ thống ngân hàng tại Việt Nam/ Nguyễn Đức Trường,...//
Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 17 – 24

Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa cạnh tranh và ổn định hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 – 2017. Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính GMM để ước lượng mối quan hệ giữa các biến về ổn định hệ thống ngân hàng và cạnh tranh, kết quả thực nghiệm cho thấy, cạnh tranh có thể dẫn đến bất ổn. Đây là một kết quả phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như một số nước có hệ thống tài chính ngân hàng đang phát triển. Cạnh tranh quá mức trong khi luật pháp chưa đủ chặt chẽ để kiểm soát điều chỉnh sẽ dẫn đến các vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, làm giảm sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng; Cạnh tranh; Ổn định

5. Nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng thương mại và một số khuyến nghị/
Đặng Hoàng Linh, Nguyễn Đức Tuấn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 25 – 30

Tóm tắt: Vấn đề quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt với một tổ chức. Không có một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực; Doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại

6. Xu hướng tăng quy mô và tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đỗ Quang Trị// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 31 – 33

Tóm tắt: Một trong những xu hướng đáng mừng, diễn biến rất tích cực trong quá trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế hiện nay là phát triển các dịch vụ ngân hàng tiện ích và hiện đại, tăng quy mô và tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập. Xu hướng này phù hợp với hoạt động ngân hàng tại các nền kinh tế phát triển, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo các NHTM phát triển bền vững. Để thấy rõ thực trạng của xu hướng trên, bài viết nghiên cứu và phân tích số liệu trong báo cáo tài chính hết quý

III/2018 đã được công bố của các NHTM cổ phần đang niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trên cơ sở đó, đưa ra một số nhận xét, khuyến nghị.

Từ khóa: Dịch vụ phi tín dụng; Dịch vụ ngân hàng; Ngân hàng thương mại

7. Đổi mới phương thức cung cấp thông tin khách hàng tại các tổ chức tín dụng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Phạm Tuấn Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 34 – 38

Tóm tắt: Bài viết tập trung trình bày về cơ sở pháp lý của hoạt động cung cấp thông tin, thực tế quá trình phối hợp cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức phối hợp, giao nhận thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Từ khóa: Thông tin khách hàng; Tổ chức tín dụng; Cung cấp thông tin

8. Nghiên cứu thông lệ quốc tế phổ biến để xây dựng chiến lược phát triển ngành Fintech tại một số quốc gia/ Đào Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Thùy Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 45 – 51

Tóm tắt: Thực tiễn trên thế giới đã chứng minh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó phải kể đến sự ra đời và phát triển của các công ty Fintech. Các doanh nghiệp Fintech đã tận dụng sức mạnh của công nghệ hiện đại, để tạo ra sự đột phá trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính – ngân hàng, cụ thể là giảm chi phí, tăng độ tiện dụng, cũng như cá nhân hóa các sản phẩm tài chính, từ đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về xây dựng chiến lược thúc đẩy sự phát triển của các công ty Fintech. Từ đó, bài viết tổng hợp một số thông lệ quốc tế phổ biến được sử dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia làm bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Fintech; Tài chính – ngân hàng; Thông lệ quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện